

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เลื่อนปลูกข้าว ๔ ล้านไร่ ไร้ผลกระทบ
๒. น้ำในเขื่อนไม่พออนเกษตรกรร่วมมือ
๓. เกษะข้าวเกษตร เดลินิวส์
๔. ปีติพงศ์เมินจ่ายไร่ละพัน ช่วยชาวนาประสบภัยแล้ง
๕. อำนวยยันเงินสัญญาซื้อขาย ๔ แสนตัน
๖. ผู้ว่านนท์ขอความร่วมมือชาวนาชะลอปลูกข้าวนาปี
๗. เชื้อภัยแล้งไม่หยุดยอส่งออกข้าวปีนี้
๘. ดินดำน้ำดี : สหกรณ์นิคมนครชุมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบียต่ำ  
ปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด
๙. เกษตรนวัตกรรม : สกย.เตรียมความพร้อมสู่การยางแห่งประเทศไทย
๑๐. ชาวนาเครียดส่อฮือประท้วง
๑๑. ชุศุนย์มั่นคงทางทะเลเท่า 'กอ.รมน.'

หนังสือพิมพ์

- ไทยรัฐ  
เดลินิวส์  
  
กรุงเทพธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
ไทยรัฐ  
คมชัดลึก  
เดลินิวส์  
  
เดลินิวส์  
โพสต์ทูเดย์  
ข่าวสด

\*\*\*\*\*

## ● รายงานเกษตร "ทำผมอึ้งเลย!" ● "ปีติพงศ์" นัดถกเยียวยาชาวนา

# เลื่อนปลูกข้าว 4 ล้านไร่ ไร้ฝนลกระทบ

นายเลอศักดิ์ วัชรกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ได้ประเมินผลกระทบมาตรการขอความร่วมมือจากเกษตรกรในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 22 จังหวัด เลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปี ในส่วนที่ยังไม่ได้ลงมือเพาะปลูกจำนวน 4 ล้านไร่ จากทั้งหมดประมาณ 7.5 ล้านไร่ ออกไปถึงปลายเดือน ก.ค.นี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากผลผลิตที่อาจเสียหาย เพราะน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ คาดว่าหากพื้นที่นาข้าวที่ยังไม่ได้เพาะปลูก 4 ล้านไร่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ อาจไม่กระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวนาปี เนื่องจากพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรปลูกเป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อแสง เช่น พันธุ์ กข. พันธุ์ปทุมธานี พันธุ์ชัยนาท สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้ว

"การเลื่อนปลูกข้าวนาปี 4 ล้านไร่ออกไป 1 เดือน อาจกระทบต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตรปี 2558 ลดลงไม่เกิน 0.04% เท่านั้น จากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างน้อย 2.5% เหลือขยายตัว 2.46% อย่างไรก็ตาม สศก.อยู่ระหว่างลงพื้นที่ประเมินผลกระทบภัยแล้งที่มีต่อจีดีพีเกษตรในภาพรวม และแนวโน้มปี 2558 คาดจะได้รับความชัดเจนในต้นเดือน ก.ค.นี้"

นายเลอศักดิ์กล่าวว่า การแบ่งการปลูกข้าวนาปีอีก 4 ล้านไร่มาปลูกในเดือน ก.ค. ยังเป็นการกระจายช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดส่งผลดีต่อราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ โดยผลผลิตข้าวจะออกสู่ตลาดเหลื่อมเวลากัน โดยผลผลิตข้าวทุ่งนครหรือบริเวณเหนือตอนล่างจะออกช่วงเดือน ก.ย.58 ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงเดือน ธ.ค.58

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรว่า ในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา มว. เกษตรฯ จะเรียกผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งกลุ่มชาวนาในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ยังไม่ได้ปลูกข้าว 4 ล้านไร่ และพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยจะมีการหารือมาตรการที่จะช่วยเหลือระหว่างการขอให้งดปลูกข้าว โดยอาจสนับสนุนให้ไปปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือมาตรการเยียวยาอื่นๆที่เหมาะสม.

## น้ำในเขื่อนไม่พอउनเกษตรกรร่วมมือ

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในช่วงปลายปี 2557 ที่ผ่านมายังมีชาวนาฝ้ายในประกาศทำนาปรังรวมกว่า 6.87 ล้านไร่ทั้งนอกเขตและในเขตชลประทาน จากที่กำหนดไว้แค่ประมาณ 2 ล้านไร่ (นอกเขตชลประทาน) โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาในเขตชลประทานที่ไหง่ดทำนาปรัง พบว่าการปลูกถึง 3.78 ล้านไร่ จึงส่งผลให้การใช้น้ำในเขื่อนหลัก ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่งผลให้เหลือน้ำในเขื่อนสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปีระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคมนี้มีเพียงประมาณ 3,800 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การเพาะปลูกข้าวนาปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับปริมาณน้ำฝนของภาคกลางและภาคเหนือในปีที่คาดว่าจะต่ำกว่าเกณฑ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดกิจกรรมทางการเกษตรที่เคยดำเนินการไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อรอปริมาณน้ำฝนและน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร.

ทำกันพิธีขอฝนที่ท้องสนามหลวง โดยสิ่งที่เป็นเรื่องของความเชื่อ เรื่องของจิตใจและความเป็นสิริมงคลแล้ว แต่ใครจะเชื่อหรือไม่ เพราะทำแล้วไม่ได้เกิดความเสียหายอะไร จะได้ผลมากน้อย ก็ขึ้นอยู่กับกำลังจิตของผู้ที่มาร่วมในพิธี ที่ผ่านมามีก็ได้ประกอบพิธีบวงสรวงขอฝนให้แก่กรมชลฯ มาหลายปีแล้ว แต่ก็ไม่เคยเปิดเผย นายชูชาติ กล่าว

นายบุญเลิศภักดิ์ ฉลองศัพท์พิชญ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งจากเขื่อนสิริกิติ์ ถึงสถานการณ์น้ำที่เก็บกักที่มีปริมาณน้ำใช้งานล่าสุด 720 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 10 ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่สามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศน์และผลักดันน้ำเค็ม โดยมีการปล่อยน้ำวันละ 22 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเพียงเฉลี่ย 5 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

ทั้งนี้ด้วยปริมาณน้ำที่ลดต่ำจากฝนทิ้งช่วงชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์เร่งทำหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในส่วนของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ต้องสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน เพื่อทำนาปีทั้งหมด 88 สถานี พื้นที่ทำนาปี 1.8 แสนไร่ พบว่า 21 สถานี ชาวนาเริ่มทำนาปีไปแล้ว 35,000 ไร่ ได้ขอความร่วมมืออีก 57 สถานี ที่นา 1.5 แสนไร่ งดการสูบน้ำ และชะลอการทำนาปีออกไปถึงปลายก.ค.นี้ หรือรอให้ฝนตกชุก จึงเริ่มทำนาปีได้ เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย หรืออาจหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนไปก่อน

อย่างไรก็ตามพบว่าชาวนาในเขตชลประทาน และต้องอาศัยสูบน้ำจากแม่น้ำน่านมาใช้เพื่อการทำนาปี ส่วนใหญ่งดหรือชะลอการทำนาปีตามคำแนะนำของราชการคือ รอฝนตก หรือเริ่มทำต้นส.ค. โดยบางส่วนมีการไถเตรียมดิน ชาวนาบางรายทิ้งที่นาให้ว่างถือเป็นกรพักหน้าดินไประยะหนึ่ง ชาวนาส่วนใหญ่ ยังเชื่อว่าจะได้ทำนาปีอย่างแน่นอน แต่ไม่เสี่ยงที่จะทำนาในระยะนี้ เนื่องจากไม่คุ้มกับเงินที่ลงทุนไป ขณะที่ราคาข้าวไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้เร่งทำนาปีแต่อย่างใด

## เกาะ: ข้าวเกษตร

เกาะ: ข้าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ มาลาตววยราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558.... ○ นายประกอบ และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระ ฝ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้า ประเมณฑรมหาทานันทมติล พระอัฐมรามาธิ บดินทร ซึ่งเป็น วันทานันทมติล วันคล้ายวัน คร.พิศุทธิ อามคม นักวิจัยฝ่ายวิศวกรรมของ เสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คร.พิศุทธิ อามคม นักวิจัยฝ่ายวิศวกรรมของ หัวทานันทมติล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 วว. และคณะร่วมให้ข้อมูล และมีหน่วยงาน ที่ผ่านมา ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชียง ราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย อาทิ สะพานพระราม 8 ผังธนบุรี กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯผู้แทนเกษตรกรผู้ .... ○ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรม ปลุกมเปวง คณะกรรมการสหกรณ์ชาวไร่ ประมง นำคณะไปเยือนประเทศสิงคโปร์ เพื่อ สัมผัสระดสามร้อยยอด จำกัด ณ ห้องประชุม เจริญจากความร่วมมือกับ อธิบดีกรมประมง สหกรณ์ชาวไร่สัมผัสระดสามร้อยยอด จำกัด ประเทศปาปัวนิวกินี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือ .... ○ พลอมหลวงจิรพันธ์ุ ทวีวงศ์ เลขาธิการ ประมงและการทำการประมง สำหรับระบบการ กปร. พร้อมด้วย นางสุวรรณา พาศิริ นาย ควบคุมตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำนำเข้าที่จับจากน่าน นบุชา สีนธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้ น้ำปาปัวนิวกินี เมื่อวันก่อน.... ○ บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. วางพวง **กิด ทางไทย**

# ‘ปีติพงศ์’ เหมินจ่ายไร่ละพัน ช่วยชาวนาประสบภัยแล้ง

“ปีติพงศ์” ลั่นไม่ช่วยชาวนาที่ประสบภัยแล้ง ไร่ละ 1000 บาท เหตุยังไม่ถึงเวลา ยิ่งหวังมีฝนตกปลายค.ค. เร่งถกกรอบมาตรการช่วยเหลือช่วงชะลอปลูกข้าวก่อนรายงานกรม. 23 มิ.ย. ด้านนายกายยันไม่ทิ้งเกษตรกร เร่งดำเนินการทุกทางแก้ปัญหาภัยแล้ง ชี้ฝนแล้งเหตุคนไทยไม่รักษาป่า

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า วันที่ 22 มิ.ย. นี้ จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปมาตรการช่วยเหลือชาวนาช่วงที่ต้องชะลอการปลูกข้าว หลังจากนั้นจะรายงานให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบ

ในการประชุมวันที่ 23 มิ.ย. โดยมาตรการช่วยเหลือจะเป็นการเยียวยาเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรรอกจนกว่าจะมีฝนตกประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ก.ค.

ทั้งนี้มาตรการเบื้องต้นจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเกษตรกรว่าจะดำเนินการหรือไม่ตามกรอบใหญ่ๆ คือ การรอกจนกว่าฝนจะตกเพื่อทำนาต่อไป หรือจะเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ำน้อย และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะให้การส่งเสริม ในขณะที่เกษตรกรบางกลุ่มที่เป็นนาดอน ต้องหอบหนแล้วควรรจะหันมาใช้ระบบชลประทานที่ประหยัดมากขึ้นแทน

ระบบน้ำหยด เป็นต้น แต่หากสถานการณ์ในปีนี้อันตรายฝนไม่ตกเลย พิษผลที่ปลูกไปแล้วได้รับความเสียหาย กระทรวงเกษตรฯ จะใช้ระบบการชดเชยตามอำนาจที่มีอยู่

“ตอนนี้เรายังมีความหวังว่าฝนจะตกลงมาตามที่คาดเอาไว้ จึงยังไม่ถึงเวลาจะใช้มาตรการชดเชย หรือจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท คราวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ อย่างที่ทำไปในฤดูแล้งก่อนหน้า แต่อาจช่วยได้ในด้านลดค่าใช้จ่ายในเรื่องต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางใดนั้นต้องรอผลการหารือ” นายปีติพงศ์ กล่าว

ด้านนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
อ่านต่อหน้า > 13

**ปิดพิงค์**

กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ประสานการทำงานใกล้ชิดกับ การประปาฯ ควบคู่ไปกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจับตามสถานการณ์น้ำที่ร่อยพรายประชาชนกำลังกังวลในเรื่องของน้ำทะเลหนุน และปริมาณน้ำในเขื่อนน้อย อาจกระทบกับการค้ำน้ำเค็มเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ แต่จากการเช็คความเค็มของน้ำประปา ขณะนี้ปริมาณความเค็มยังไม่น่าวิตก ยังอยู่ในอัตราที่ปกติ น้ำประปายังไม่กร่อยแต่อย่างใด อยากให้ประชาชนอย่ากังวล เพราะทางภาครัฐ ได้ควบคุมบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และแม่กลองไม่ให้กระทบต่อน้ำกินใช้ และรักษาระบบนิเวศน์อยู่แล้ว

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์น้ำต่อที่ประชุม และจะดูแลการจัดสรรรอบเวรส่งน้ำ ขณะนี้สีกองอำนาจการรักษามันคงภายใน (กอ.รมน.) เข้าช่วยดูแลเข้มข้นขึ้นกว่าช่วงงดปลูกนาปรังฤดูกาล 57/58

อย่างไรก็ตาม การจะบังคับให้ชาวนางดปลูกข้าวทั้งหมดคงเป็นไปได้ พื้นที่ที่ชาวนาเห็นว่าพอจะปลูกได้ เช่น พื้นที่ลุ่มต่ำ

เจ้าพระยาตอนล่าง แถบจ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งช่วงนี้ฝนตกมากขึ้น ชาวนาก็สามารถเริ่มเพาะปลูกได้แล้ว

“เราไม่มีแหล่งน้ำแต่มีคนใช้น้ำเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ถ้าหากไม่มีการทำนบปรังตามแนวที่กรมชลประทานวางไว้ เราจะมีน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 1,200 ล้านลบ.ม. ซึ่งจะช่วยให้มีน้ำใช้การในฤดูกาลหน้าปีนี้ได้ถึง 60 วัน” นายเลิศวิโรจน์กล่าว

ขณะที่นายสมปอง อินทพรอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับกระทรวงว่า ตามที่ ครม. ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2558 มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ นั้น มีความคืบหน้า โดยได้อนุมัติโครงการไปแล้ว 6,000 โครงการ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนใหญ่โครงการที่ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อไปดำเนินงานตามโครงการซึ่งแบ่งเป็นลักษณะกิจกรรม 4 ลักษณะ ได้แก่ 1.กิจกรรมเพื่อจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน 2.กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3.กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง 4.กิจกรรมเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตรโดยอนุมัติวงเงินเพื่อไปดำเนินงานแล้ว 3,004 ล้านบาท ครอบคลุม 58 จังหวัด คิดเป็น 98% และภายใต้

ในเดือนก.ค.นี้ ทางคณะกรรมการฯ จะสรุปผลโครงการ โดยจะมีการพิจารณาถึงโครงการที่มีความต่อเนื่อง เร่งด่วน หรือเป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ชุมชน รวบรวมเพื่อนำเสนอกรมฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ

"สำหรับภาพรวมของโครงการฯ ในด้านการช่วยเหลือเกษตรกร ถือเป็นที่น่าสนใจ ขอขอบคุณทุกชุมชนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการร่วมกัน ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเองและขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาจะให้มีการต่อยอดในบางโครงการหรือบางจังหวัด ที่เห็นว่าเมื่อดำเนินการต่อยอดไปแล้วจะเกิดผลประโยชน์มากขึ้น โดยเน้นโครงการหลักๆ ที่จะต่อยอดไปในด้านการพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมหรือดีขึ้น เช่น ขยายแหล่งรับน้ำ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งสิ้น หากชุมชนมีโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ จะนำมารวบรวมเพื่อนำเสนอกรมฯ พิจารณาต่อไป" นายสมปอง กล่าว

นอกจากนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รายงานว่า คณะกรรมการฯ ในระดับต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้ รวมทั้งหน่วย

งานในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากการจ้างงานและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วย

#### นายกฯชี้ฝนแล้งเหตุคนไทยไม่รักษาป่า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง ว่า กำลังแก้ปัญหาดังกล่าว ตนยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้ทอดทิ้งเกษตรกร นำทุกอย่างมาพิจารณาทั้งหมด อีกทั้งตนได้พูดคุยกับพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรม.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ถึงการบริหารจัดการน้ำแล้วว่าการดำเนินการขุดแหล่งน้ำเป็นการการรองรับน้ำฝนในฤดูกาลปกติ แต่ขุดไปแล้วกลับไม่มีฝน แต่ก็จำเป็นต้องทำไว้รองรับ ส่วนปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนก็ต้องมาคิดกันว่าจะทำอย่างไรให้ข้าวอยู่ได้ และต้องเร่งสร้างการรับรู้ให้มากขึ้น ถ้าปล่อยให้ทำซ้ำวนาปีง ก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย

"วันนี้โทษใครไม่ได้ ต้องโทษคนไทยทุกคนที่รักษาป่าของบ้านเราไว้ไม่ได้ ป่าหายไปถึง 26 ล้านไร่ ภาคเหนือกลายเป็นเขาค้อเส้นเกือบทั้งหมด ที่จริงแล้ว ผมสั่งให้นำเครื่องบินไปทำฝนเทียมตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝน แต่ฝนไม่ตกเพราะไม่มีเมฆเนื่องจากความชื้นไม่เกิด ไม่เหมือนนาทม.ที่มีความชื้นสูง"



## ‘อำนาจ’ยันจีนสัญญาซื้อขาย 4 แสนตัน

“อำนาจ”ยันสต็อกยาง 4 แสนตันผูกสัญญา ไซนา ให้หนาน ส่งมอบไปแล้ว 11,400 ตันสิ้น มิ.ย.นี้อีก 4 หมื่นตันแนวโน้มราคาดีขึ้น ด้าน บริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ เนะตั้งราคา ขึ้นต่ำชดเชยเกษตรกรต้นราคายางปี 58

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สัญญาซื้อขายยางกับ บริษัท ไซนา ให้หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุปฯ ยังมีอยู่ โดยแบ่งเป็นสัญญาขาย ยางพาราจากโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางใน สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2 แสนตัน และ สัญญาขายยางพาราจากโครงการมูลค่าเกื้อกันชน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง(บีพีเอฟอาร์ฟันด์) ของรัฐบาลชุดปัจจุบันอีก 2 แสนตัน

ทั้งหมดซื้อขายด้วยราคาคงคุณภาพดี 63 บาท/ กก. และลดหลังราคาลงมาตามคุณภาพ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 58 มีการส่งมอบยางไปแล้ว 11,400 ตันแบ่งเป็น ยางพาราจากโครงการสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 5,400 ตัน และยางจากโครงการ บีพีเอฟอาร์ฟันด์ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน 6,000 ตัน “ตอนนี้ยาง 4 แสนตันที่มีในสต็อกเรียกว่า

มีสัญญาหมดแล้ว กับไซนา ให้หนาน ซึ่งรัฐจะดำเนินการส่งมอบยางพาราล็อตต่อไปให้ไซนา ให้หนาน ในเดือนมิ.ย. นี้ปริมาณ 4 หมื่นตันที่ราคา 60 บาท/กก. รวมมูลค่าประมาณ 2,400 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพยางในโกดังร่วมกัน และจะผลักดันให้มีการส่งมอบเป็นประจำทุก เดือนละ 4 หมื่นตัน และจะนำเงินจากการขาย ยางชำระคืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทุกเดือน” นายอำนาจ กล่าว

แนวโน้มราคายาง FOB ตั้งแต่ช่วงเปิดกรีต 16 พ.ค. 58 ถึงปัจจุบันทรงตัวอยู่ในช่วง 61-64 บาท/ กก. ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย 62.50 บาท/กก. ที่รัฐบาลตั้งไว้ในกฎกติกาสปี 57/58 และอยู่ในช่วงขาขึ้นมาตลอด 1 เดือนด้านการส่งออกยางเดือนค. -พ.ค. 58 ส่งออก แล้ว 1.57 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 57 เล็กน้อย แต่เฉพาะเม.ย. -พ.ค. 58 ส่งออกได้มากกว่า ช่วงเดียวกันของปี 57 เดือนละกว่า 4 หมื่นตัน

แนวโน้มราคาดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดี และคาดว่าปีนี้ผลผลิตยางจะลดลงเหลือ 3.9 ล้านตัน จากปี 2557 ที่มีผลผลิต 4.2 ล้านตัน หากสภาพอากาศ ยังแล้งเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ และจาก

16 มาตรการยางที่รัฐบาลยังดำเนินต่อเนื่อง ซึ่ง รวมถึงการโค่นยางแก่

สำหรับนโยบายรัฐบาลขณะนี้กลไกบีพีเอฟอาร์ ฟันด์ได้ชะลอการใช้งบไว้ก่อน แต่ยังไม่ได้ยกเลิก ยังคงมีวงเงิน 2,000 ล้านบาทที่สามารถนำมาใช้

ดำเนินการได้ทันที หากเกิดภาวะราคายางตกต่ำอีก ส่วนแนวนโยบายที่จะซื้อขายพาราโดยตรง จากเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่สวนยางไม่เกิน 15 ไร่ โดยยึดตามทะเบียนเกษตรกร จะต้องรอง จนกว่าสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรข้าวและยางพารา แลกเปลี่ยนกับสัญญาซื้อขายรถไฟกับ บริษัท ชิโนเค็ม กรุป ประเทศจีน เสร็จสิ้น ซึ่งจะทำให้ รัฐมีคำสั่งซื้อขายพาราอีก 2 แสนตันมารองรับ

นโยบายการซื้อขายโดยตรงจากชาวสวน โดยจะ มีการเจรจาครั้งต่อไปวันที่ 24 มิ.ย. นี้ นายเยี่ยมถาวรโรฤทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด หรือ IRCo กล่าวว่า จากปัญหาราคายางตกต่ำมาตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันรัฐบาลควรพิจารณาการกำหนดราคา ขึ้นต่ำ และจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรเมื่อยางราคา ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต เพื่อช่วยต้นราคายางขึ้น

10 นายชนม์ชื่น บุญญาสุสานน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทานแจ้งถึงสถานการณ์ฝนปีนี้มีปริมาณน้อยกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนในเกณฑ์น้อย และต้องระบายน้ำจากเขื่อนจำนวนมากกว่าแผนที่วางไว้ เพื่อเสริมน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติ ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย-บำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลดลงอย่างต่อเนื่อง สามารถสนับสนุนเพียงพอเฉพาะเพื่อการอุปโภค

## ผู้ว่าฯ นนทบุรี บอกความรุนแรงเมื่อชะลอปลูกข้าวนาปี

บริโภค รักษาระบบนิเวศ รวมถึงสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ได้ทำการเพาะปลูกแล้วเท่านั้น สำหรับจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวจำนวนประมาณ 113,000 ไร่ ขณะที่เกษตรกรได้มีการเพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้วประมาณ 80,000 ไร่ คงเหลือพื้นที่ที่เกษตรกรยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก

ประมาณ 30,000 ไร่ ซึ่งจากสถานการณ์น้ำดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวนาปีชะลอการเพาะปลูกไปก่อน จนกว่าจะเริ่มมีฝนตกชุก หรือมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2558 และขอให้ผู้นำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อป้องกัน

การเกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับเกษตรกร และลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องชะลอการเพาะปลูกในระยะนี้.

# เชือกภัยแล้งไม่ผูกคอตส่งออกข้าวปีนี้

## พาณิชย์ตั้งข้าวในโกดังรัฐทำข้าวถูกราคาถูกขายคนรายได้น้อย

●พาณิชย์มั่นใจชวาหน้าเดือนปลูกข้าวหน้าปีไม่กระทบส่งออกข้าว อินตัวเลขเป้าหมาย 10 ล้านตัน มองจากนี้อีก 2 เดือนราคาข้าวปรับตัวดีขึ้น ผลพวงจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก เติมน้ำทำข้าวถูกราคาถูกขายคนจน ดึงข้าวขาว 5% ในโกดังรัฐ 5 พันตันมาปรับปรุง มอบหมายผู้ว่ากระจายไปทั่วทุกจังหวัด 10

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลให้ผลผลิตข้าวจากประเทศผู้ผลิตออกมาน้อยลง จะทำให้ราคาข้าวในตลาดเริ่มปรับตัวดีขึ้นในอีก 2 เดือนต่อจากนี้ แต่ในส่วนของประเทศไทยแม้จะต้องเลื่อนการปลูกข้าวหน้าปีออกไป 1 เดือนก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตโดยรวม ซึ่งจะทำให้ไทยส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตันในปีนี้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนราคาขายข้าวของชวาหน้าปีพบว่าราคาอยู่ที่ 6,000-6,500 บาทต่อตันนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้น ซึ่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ในการเข้าไปสร้างความเข้าใจต่อเกษตรกรชวาหน้าปีปลูกข้าวโดยการเน้นคุณภาพ รักษาระดับความชื้นและไม่เร่งเก็บเกี่ยวก่อนกำหนด

ด้าน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกคิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ตัวเลขส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 น่าจะอยู่ที่ 4.2 ล้านตัน หากช่วงที่เหลือมีการส่งออกได้ 8-9 แสนตันคือเดือน คาดว่าปีนี้ไทยน่าจะยังส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตันตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมาย ส่วนผลกระทบจากการเลื่อนเพาะปลูกข้าวหน้าปี เนื่องจากปัญหาภัยแล้งนั้น คงทำให้ผลผลิตข้าวหน้าปีในปีนี้อลดลง อย่างไรก็ตาม หากปัญหาภัยแล้งรุนแรงและยาวนาน จนทำให้คู่แข่งมีปัญหาหรือผลิตข้าวในตลาดโลกลดลง ราคาข้าวก็น่าจะขยับสูงขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัย ยังกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายช่วยเหลือคนที่มียาได้น้อยให้มีค่าใช้จ่ายลด

ลงด้วยการทำข้าวถูกลงจากจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาข้าวสูงในตลาดทั่วไป 10% ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนที่จะนำข้าวขาว 5% จากโกดังรัฐบาลประมาณ 5,000 ตัน เพื่อนำออกมาปรับปรุงคุณภาพ ในเบื้องต้นจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าภายใน (คน.) องค์การคลังสินค้า (อคส.) เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินการ ทั้งการสรรหาผู้ที่จะรับผิดชอบปรับปรุงคุณภาพข้าว ซึ่งจะไม่รับเอกรายเดิมที่เคยมีปัญหาในโครงการข้าวสูงที่ อคส. เคยดำเนินการมาก่อน เพื่อป้องกันการทุจริต

"ได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ 100 ล้านบาท" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อให้ชุมชนเป็นผู้นำไปบรรจุถุงจำหน่ายผ่านสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยในเบื้องต้นอาจเป็นขนาด 2 กิโลกรัม ซึ่งจะกระจายสินค้าให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยความเดือดร้อนใจกระทรวงมหาดไทย ที่จะทำให้การสำรวจประชากรกลุ่มเป้าหมายและส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยคาดว่าจะมีประชาชนในกลุ่มที่มีรายได้น้อยประมาณ 50,000 ครัวเรือนหรือประมาณ 200,000 คน แต่อาจมีการพิจารณาเกณฑ์รายได้ของบุคคลที่มีรายได้น้อยให้มากขึ้นเพื่อให้มีประชาชนสามารถเข้าถึงข้าวได้มากขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกระจายข้าวสูงอย่างทั่วถึง ซึ่งยืนยันว่าแม้ราคาจำหน่ายจะถูกกว่าราคาในท้องตลาดแต่จะไม่ทำให้กลไกของตลาดเสีย หลังจากการจัดทำโครงการดังกล่าวกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มกับภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม หากได้รับความสนใจจากประชาชนก็จะมีกรพิจารณาขยายโครงการออกไป

# สหกรณ์นิคมนครชุมฯสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด



การปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทยที่ผ่านมากษัตริย์กรมักประสบกับปัญหาความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรียสำหรับมันสำปะหลังสีชมพู ซึ่งได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 27 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 272,600 ไร่ โดยพื้นที่ปลูกกว่า 114,700 ไร่ เป็นมันสำปะหลังอายุระหว่าง 4-8 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่จะเก็บเกี่ยวทำให้ได้ผลผลิตลดลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงคิดนำระบบน้ำหยดเข้ามาใช้เพื่อ



การปลูกมันสำปะหลัง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำและระบบน้ำ

นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันมันสำปะหลังนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นอย่างดี โดยได้มีการผลักดันให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและนวัตกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง เพื่อพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ การวิจัยพัฒนาพันธุ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาเกษตรกร และธุรกิจลมนันให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมผู้ประกอบการให้ควบคุมคุณภาพก่อนนำส่งปลายทาง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานที่บูรณาการและแปรูปมันเส้นสะอาดคุณภาพดีให้กับสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการดำเนินงานปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากได้สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำหรับให้สหกรณ์กู้ยืมไปช่วยเหลือสมาชิกในการพัฒนาอาชีพการปลูกมันสำปะหลัง และใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการรวบรวมผลผลิตไปละหลายสิบล้านบาท เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตมันสำปะหลัง

นอกจากนี้ยังได้ประสานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้ามาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร โดยบูรณาการกับกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ได้มันสำปะหลังที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ใช้ระบบน้ำหยดเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิต และประสบความสำเร็จ ซึ่งจากเดิมก่อน

ใช้ระบบน้ำหยดจะได้ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 3.5-4 ตัน แต่เมื่อมีการนำระบบน้ำหยดเข้ามาใช้ผลผลิตได้เป็น 6 ตันต่อไร่ นอกจากนี้ยังช่วยย่นระยะเวลาในการให้ผลผลิตสั้นลง และลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ได้อย่างดีอีกด้วย

ด้านนางสมควร ชมเชย ผู้จัดการสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด เปิดเผยว่า โครงการปลูกมันสำปะหลังโดยระบบน้ำหยดสหกรณ์ได้เริ่มทำมาพร้อม 5 ปีแล้ว ซึ่งดีคือปลูกประมาณ 10-12 เดือน ผลผลิตมีน้ำหนักดีเกินคาดหมาย เพราะเมื่อเทียบกับที่ปลูกโดยไม่ใช้ระบบน้ำหยด 12 เดือน ยังชุกชวยไม่ได้ เพราะหัวมันยังเล็กมาก ไม่คุ้มทุนในการชุกต้องปล่อยให้เว้นเวลา 2 ปี จึงจะชุกชวยได้

“หลังจากที่เกษตรกรหุดแรกทดลองทำแล้วได้ผล เกษตรกรหลายรายสนใจก็มาคุยกับสหกรณ์ เพราะการทำระบบน้ำหยดต้องใช้เงินทุนนับตั้งแต่การซื้อท่อ ซื้อสายยาง คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จึงมีความเห็นว่า ในเมื่ออาชีพหลักของสมาชิกคือการปลูกมัน ก็ควรให้มีการต่อยอดทางนิคมสหกรณ์จึงสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยให้เกษตรกรกู้ยืมเพื่อนำไปทำระบบน้ำหยดในวงเงิน 5,000 บาท ต่อไร่ ซึ่งมี



มันสำปะหลังที่ปลูกด้วยระบบน้ำหยด



สระน้ำใหม่แปลงปลูก



สมาชิกสหกรณ์สนใจ

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน มีเนื้อที่ในการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดแล้วประมาณ 1,000 ไร่" นางสมควร ชมเชย ผู้จัดการสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด กล่าว



นางสมควร ชมเชย

ปัจจุบันสหกรณ์นิคมฯ มีสมาชิกกว่า 1,400 คน ที่ยึดอาชีพปลูกมันสำปะหลังจำนวนทั้งสิ้น 60,000 ไร่ แต่ละครึ่งปีเกษตรกรสมาชิกได้ผลผลิตมันสำปะหลังรวมแล้วไม่น้อยกว่า 100,000-200,000 ตัน ซึ่งส่วนหนึ่ง

สหกรณ์นิคมฯรับซื้อที่ประมาณ 40,000 กว่าตัน แล้วแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดพร้อมสร้างเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดต่าง ๆ ได้นำไปเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ และส่วนหนึ่งก็ส่งขายให้กับบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกลุ่มอาหารสัตว์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ดี ส่วนมันสำปะหลังที่ไม่ได้แปรรูปเป็นมันเส้น ทางสหกรณ์จะรวบรวมส่งขายให้กับลานมันของเอกชน

“สำหรับนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเร่งขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ จะก่อประโยชน์ให้กับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งรูปแบบคือการรวมพื้นที่การเกษตรแล้วบริหารจัดการเรื่องต้นทุนการผลิต บังคับจัดการผลผลิต ใช้หลักการรวมซื้อรวมขาย ก็จะทำให้ช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกร และส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทางสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด พร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้อย่างเต็มที่” ผู้จัดการสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด กล่าว.

# สภย.เตรียมความพร้อมสู่'การยางแห่งประเทศไทย'



วิชาการเกษตร ขณะเดียวกันจะมีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นองค์การรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑ / ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระ 3 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา และจะเกิดองค์การใหม่ คือ "การยางแห่งประเทศไทย" หรือ กยท. ขึ้นมา นายอำนาจ ปะติเสรมช.กระทรวงเกษตรและ



นายอำนาจ ปะติเสรมช.กระทรวงเกษตรและ

มีหน้าที่พัฒนาระบบยางพาราของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของภูมิภาคอาเซียน และผู้นำตลาดยางพาราโลกในอนาคต สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อม คือ การบริหารจัดการองค์การ ทั้งระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณของปี 2558-2559 เบื้องต้นต้องเร่ง



การสีบ่อข่อยยางพารา



รวบรวมยางพาราจากไร่ย่อย



ยางพาราคูกคุณภาพ

สหกรณ์ กล่าวไว้ว่า พื้นที่ที่พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยประกาศบังคับใช้จะมี 3 หน่วยงานยางพาราที่ต้องอยู่ติดบทบาทและบูรรวมกัน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สถย.) องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของ กยท. และพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ทั้งยังต้องพัฒนาระบบไอที (IT) เพื่อการบริหารจัดการยางพาราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องเตรียมบุคลากรการพัฒนาของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนพัฒนายางพาราให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และตามมติคณะรัฐมนตรีแห่งชาติ

(คสช.) รวม 16 โครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง และสามารถยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพด้วย

นอกจากนั้น ยังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการกองทุนพัฒนายางพารา โดยจัดสรรเงินกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ 6 ข้อ คือ 1. ใช้เพื่อบริหารจัดการองค์การ 10% 2. ใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยางพารา 5% 3. ใช้เพื่อส่งเสริมการปลูกแทน 40% 4. ใช้เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ พัฒนาระบบตลาดและการขนส่ง และรักษาระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ 35% 5. สวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 7% และ 6. ใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกร 3% อย่างไรก็ตาม วาระเริ่มแรกจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ด กยท. และแต่งตั้งผู้ว่าราชการ กยท. เป็นการชั่วคราว ขึ้นมาดูแลก่อน และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กรมจะมีการแต่งตั้งประธานบอร์ด กยท. พร้อมแต่งตั้งผู้ว่าราชการ กยท. ตัวจริง เพื่อทำหน้าที่บริหารและขับเคลื่อน กยท. ต่อไป

และเดินหน้าอย่างเต็มกำลังโดยมีหน่วยงานยางระดับจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา และบริหารจัดการการยางพาราในพื้นที่อย่างครบวงจรตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การผลิต การแปรรูป และการตลาดต่อไป.

# ชวานาเครียดส่อฮือประท้วง

## บีบรัฐบาลชดเชย 3,000 บาท/ไร่ แลกเลื่อนกำหนดไปอีก 1 เดือน All

พรรคภูมิใจไทย แกนนำชวานาชื้อรัฐบาล  
เงินชดเชยไร่ละ 3,000 แลกงด  
ทำนาปีเกษตรกรถูกฮือประท้วงแน่  
นายเสมียน หงษ์โต ประธาน  
เครือข่ายชวานาภาคกลาง เปิดเผย  
ว่า หลังจากนายปิณฑงศ์ พึ่งบุญ  
ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์  
ออกมายืนยันว่ารัฐบาลไม่มีมาตรการ  
ช่วยเหลือชวานาตามที่กลุ่มชวานา  
11 จังหวัดภาคกลางออกมาเรียก  
ร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาไร่ละ  
3,000 บาท แลกกับเลื่อนการทำ  
นาปีไปก่อนอย่างน้อย 1 เดือน  
ทั้งนี้ หากรัฐบาลไม่มีมาตรการ

ใดๆ ออกมาช่วยเหลือชวานา  
คาดว่าจะเจอชวานาภาคกลางออก  
มาเคลื่อนไหวประท้วงครั้งใหญ่อย่าง  
แน่นอน เพราะทุกวันนี้ชวานา  
ทุกครัวเรือนเดือดร้อนกันจริงๆ  
เพราะไม่ได้ทำนามานาน 7-8 เดือน  
แล้วทำให้ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว  
“รัฐบาลไม่มองเห็นความสำคัญ  
ชวานา อีกทั้งออกมาตอบโต้เรื่อง  
ไม่ออกมาตราการช่วยเหลือชวานา  
ไร่ละ 3,000 บาท แถมยังมีการ  
ส่งคนเข้าประกบตัวแทนชวานาใน  
พื้นที่ต่างๆ เพื่อจับตาดูความเคลื่อนไหว  
เรื่องนี้มีปัญหาแน่ ส่วนชวานา



ปิณฑงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

จะดำเนินการอย่างไร ทำอย่างไรนั้น  
ยังไม่บอก แต่รับรองว่าเรื่องนี้  
มีปัญหาแน่นอน” นายเสมียน กล่าว  
นายพรหม บุญมาช่วย ประธาน  
สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี  
กล่าวว่า รัฐบาลออกมาพูดเรื่อง  
จะไม่มีมาตรการช่วยเหลือชวานา  
ถ้าทำอย่างนี้รัฐบาลเป็นผู้ผิดสัญญา  
ไม่ใช่ชวานา ดังนั้นต้องช่วยเหลือ  
ชวานาจึงจะถูกต้อง ถ้ารัฐบาลผิด  
สัญญาชวานาเคลื่อนไหวแน่นอน

เพราะถึงอย่างไรรัฐบาลก็ต้องออก  
มาตรการช่วยเหลือเพราะชวานา  
ไม่มีอะไรจะกินกันแล้ว เนื่องจาก  
ขาดรายได้เพราะไม่ได้ทำนามานาน  
เกือบปีแล้ว ทุกครอบครัวต่างก็  
ติดหนี้สินดอกเบี้ยพุ่งเป็นเงาตาม  
ตัวเพราะไม่มีเงินไปชำระหนี้  
นายประภัตร โพธสุธน อดีตรมว.  
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  
รัฐบาลควรจะช่วยเหลือชวานา  
ด้านการผลิตซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้อง  
แต่อาจไม่ถูกใจ แต่หากรัฐบาล  
ช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงินชดเชย  
ให้ชวานาเลยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้น  
เศรษฐกิจระดับรากหญ้า เพราะ  
ชวานาไม่ได้ทำนามานาน 7-8 เดือนแล้ว  
ทำให้ไม่มีรายได้อื่น

นายประภัตร กล่าวอีกว่า  
ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจไม่ดียิ่งซ้ำเติม

ประชาชนระดับรากหญ้า อย่งไร  
ก็ตามชวานาควรต้องรอมมาตรการ  
ช่วยเหลือจากรัฐบาลว่าจะ  
ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  
และช่วยเหลือชวานาอย่างไร ซึ่งก็  
ไม่ยากพูดอะไรมากนักในเรื่องนี้  
เพราะเกรงว่าจะตีความเป็นประเด็น  
ทางการเมืองไปอีก

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่  
ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เข้าใจชวานา  
อยากช่วยเหลือ แต่ไม่มีเงินมากพอ  
แต่ถ้าหากใครปลุกม็อบออกมาชุมนุม  
จะใช้กฎหมายลงโทษขั้นเด็ดขาด

ทั้งนี้ สิ่งที่รัฐบาลออกประกาศ  
ไปไม่ใช่การห้าม หรือการบังคับแต่  
เป็นห่วงว่าหากยังฝืนทำอาจจะเกิด  
ความเสียหายซึ่งรัฐบาลก็ไม่ให้เป็น  
เช่นนั้น

## บุกศูนย์มั่นคงทางทะเลท่ากอ.รมน. ทัพเรือดันออกพรบ.ยกฐานะ-ให้นายกฯนั่งผอ.

วันที่ 19 มิ.ย. นายอนุศิษฏ์ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ศรชล. ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน” ที่หอประชุมกองทัพเรือ (ทร.) ว่า แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558-2564 มีการพัฒนาต่อเนื่อง ฉบับนี้เน้นการทำงานเชิงรุกในการป้องกันภัยทางทะเล รวมถึงการคว่ำบาตรต่อสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางทะเล ทร.กำลังยกร่างพร.บ.การรักษาความมั่นคงทางทะเล หากมีกฎหมายเฉพาะจะส่งให้การปฏิบัติงานของหน่วยความมั่นคง และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มีประสิทธิภาพเต็มที่

พล.ร.อ.พัลลภ คมิทานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. กล่าวว่า ทร.เสนอรูปแบบการยกสถานะของศรชล. ให้หลายรัฐบาลพิจารณา เพื่อให้การทำหน้าที่ในการประสานงานเป็นเอกภาพรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดว่ารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดคือการยกฐานะเป็นกองอำนาจการ คล้ายกับกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่ตั้งขึ้นโดยสำนักนายกรัฐมนตรีและมีนายกฯ เป็นผู้อำนวยการ สถานะของศรชล. จะเหมือนหน่วยโกลสการ์ดในต่างประเทศ ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์และยังทำการกู้ภัยในน่านน้ำทางทะเล

พล.ร.ท.จุมพล อุมพิทานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กล่าวว่า ทร.จะเร่งขับเคลื่อนร่างพร.บ.การรักษาความมั่นคงทางทะเล เพื่อให้รองรับการทำงาน โดยเฉพาะภัยคุกคามทางทะเลรูปแบบใหม่ เช่น กรณีปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและขาดการควบคุม (ไอยูยู) กรณีผู้ไต่สวนถิ่นฐานแบบไม่ปกติ โรฮิงยา หรือภัยพิบัติทางทะเล ที่ผ่านมามีอำนาจหน้าที่ยังไม่ถูกกำหนดชัดเจน การออกกฎหมายจะช่วยเพิ่มขอบข่ายความชัดเจนมากขึ้น ร่างกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นความคาดหวังของทร.